



ชาวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ลงมหาชน

ฉบับประจำวันที ๑๖ - ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗

คอลัมน์

หน้า ๓

# มหาวิทยาลัยยุบแบน อักษรจวบรุ่งบื้อหอหนึ่งเพื่อการศึกษา ระหว่างห้องกับกับ เศษ หัวตุตุตุตุตุตุตุตุตุ

ปัจจุบันความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ ศักราช 2548

ประชาชนในจังหวัดอุดรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงมีมากขึ้น จากการสำรวจ

ข้อมูลและการวิจัยเบื้องต้นของโครงการสถาบันอุดมศึกษาพบว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำคณะผู้บริหาร

เมื่อจะผลิตบุคลากรสาขาใด ขอให้มุ่งเน้นในการปฏิบัติและการเรียนรู้

ประชากรมีความสนใจที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงเกือบร้อยละ ๑๐๐ และในจำนวนนี้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยในลล

ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร เอกชน จังหวัดอุดรดิตถ์ เข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยมีนายปรีชา

กล่าวว่าได้ยินข่าวครั่งแรกก็ยังไม่แน่ใจ และมีประชาชนให้กำลังใจ สอบถามกันมาก แต่เมื่อได้ยินท่านอธิการบดีกล่าวในวันนั้นก็แน่ใจมาก การที่ มศว จะเข้ามาดูแลต่อของอัครวิโรฒ จะเป็นการสนับสนุน

ความรู้ที่ช่วยชีวิตประจำวันรวมอยู่ด้วยไม่น้อย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศวพร้อมคณะผู้บริหารของมหา วิทยาลัย ได้เดินทางไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องที่วัดเขยเมงคผล ตำบลนาอ่า

ต่อประชาชนชาวจังหวัดอุดรดิตถ์ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและให้การสนับสนุน เพราะเมื่อลงพื้นที่ในชนบท จะเห็นว่าไม่มีมหาวิทยาลัยเรื่องถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแล และรู้สึกดีใจที่จะมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นอีกมาก

ประธานร่วมให้การต้อนรับและได้แสดงความประสงค์มอบที่ดิน สธารณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำนวนประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งอธิการบดีได้รับมอบและได้กล่าวกับที่ประชุมว่าการ

ที่ชาวตำบลนาอ่ามอบที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับมศวเพื่อใช้ ประโยชน์ทางการศึกษานั้น โดยมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะใช้ที่ดิน

ซึ่งโครงการนี้ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยเชื่อว่าถ้า ประชาชนชาวอุดรดิตถ์ให้การสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ คาดว่าในราวปลาย

มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ครอบ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรง

สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ 20 ปี : พุทธ ได้กล่าวสนับสนุนว่าภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการผลิตบุคลากร